



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สข.มันใจ.ร.เอกชนไร่"เด็กผี" สพล.ร่อนหนังสือทัวปท. แจ้งชะลอ เก็บค่าบำรุง หวั่นซ้ำซ้อนเงินเรียนฟรี

มันใจโรงเรียนเอกชนไร่เด็กผี สข.เตรียมส่งทีมลงตรวจจำนวนนักเรียนให้ตรงเลข 13 หลัก สพล.
ร่อนหนังสือแจ้ง ผอ.สพท.ทั่วประเทศให้โรงเรียนชะลอการเก็บค่าบำรุง รอการแก้เกณท์ หวั่น
ซ้ำซ้อนเงินเรียนฟรี 15 ปี ผู้ปกครอง น.ร.สาธิตฯไร้ปัญหา พร้อมจ่ายค่ากิจกรรมเอง ชี้ ร.ร.สาธิต
55 แห่ง ไม่ควรรับเงินเรียนฟรีทั้ง 5 รายการ

นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สข.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ กรณีที่คณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษา สภา
ผู้แทนราษฎร แสดงความห่วงใยว่าจะมีการปั้น "เด็กผี" หรือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียน
โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรับสิทธิในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ว่าในส่วนของโรงเรียนเอกชนไม่น่าจะมีนักเรียนผีอยู่ เพราะมีระบบการตรวจสอบหมายเลข
บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ สข.จะส่งคณะกรรมการลงไปตรวจจำนวนนักเรียนที่โรงเรียน
เลยว่ามีนักเรียนจำนวนเท่าใด และเป็นรายชื่อตามหมายเลข 13 หลักหรือไม่

"ส่วนที่บอกว่า อาจมีโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์โดยเฉพาะนั้น ไม่น่าจะ
มีโรงเรียนลักษณะนี้อยู่ เพราะโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นมา จะต้องมึนักเรียน และมีการจัดการเรียน
การสอน แต่หากมีโรงเรียนในลักษณะดังกล่าวจริง สข.จะต้องตรวจสอบเจอ" นายบัณฑิตยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง ระบุว่า ตาม
หนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งหลักเกณฑ์เงินบำรุง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพล.เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่อ
อุปกรณ์ และบุคลากร ที่ทำการสอนเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 นั้น สพล.ขอแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับ
หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาใหม่ ดังนั้น ขอให้แจ้งโรงเรียนชะลอการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในปี
การศึกษา 2552 ไว้ก่อน จนกว่า สพล.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยให้โรงเรียนถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด

"ทั้งนี้ ในการแจ้งชะลอการเก็บค่าเล่าเรียนของ สพล.นั้น เพราะเกรงว่าอาจจะมีโรงเรียนเก็บเงิน
บำรุงการศึกษาไปก่อน แล้วไปซ้ำซ้อนกับส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนให้นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนจะไม่สามารถจัดเก็บได้ ทำให้ สพล.ต้องจัดทำหลักเกณฑ์เงินบำรุง
การศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี" หนังสือระบุ

นางจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์ ผู้ปกครองนักเรียน ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ฝ่ายประถม กล่าวเห็นว่า เห็นด้วยกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี แม้เงินที่รัฐบาลสนับสนุนในแต่ละรายการไม่มากนัก แต่สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบางครอบครัวได้ ส่วนที่โรงเรียนนัดประชุมผู้ปกครองในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงข้อมูล ตลอดจนให้ผู้ปกครองตัดสินใจขอรับการสนับสนุนใน 4 รายการหรือไม่นั้น ส่วนตัวจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เคยเสียภาษีให้รัฐ เมื่อรัฐมีสวัสดิการให้ ก็ควรจะได้รับในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องรอฟังคำชี้แจงของโรงเรียนก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

"ส่วนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตทั้ง 55 แห่ง มีมติไม่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และขอเก็บจากผู้ปกครองเองนั้น เห็นด้วย เนื่องจากงบประมาณรายหัวค่าที่รัฐบาลให้ในส่วนนี้น้อยเกินไป และการรับขดต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตมีกิจกรรมและรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น จำเป็นอย่างมากที่ทางโรงเรียนต้องเก็บเงินในส่วนนี้เอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายของโรงเรียน" นางจันทร์แรมกล่าว

พ.ท.สมพงษ์ คงคล้าย ผู้ปกครองนักเรียน ป.2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าที่โรงเรียนสาธิตไม่ขอรับการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น ไม่เป็นภาระกับผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตส่วนใหญ่มีกำลังในการจ่ายได้อยู่แล้ว คิดว่ารัฐบาลน่าจะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่า อีกทั้งโรงเรียนสาธิตไม่ควรรับการอุดหนุนทั้ง 5 รายการ ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี